

Số: *1327* / GDĐT

Bình Chánh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Về chế độ báo cáo chuyên môn
dạy học trực tuyến bậc trung học
năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL, NCL) trong huyện

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến;

Căn cứ văn bản 1274/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 – 2022;

Căn cứ văn bản 2517/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ báo cáo chuyên môn dạy học trực tuyến bậc trung học năm học 2021 – 2022;

Nhằm kịp thời nắm bắt, rà soát tình hình dạy học qua internet, định hướng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học qua internet, Phòng giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Rà soát, giám sát và báo cáo công tác dạy và học qua internet theo hình thức trực tuyến (qua form báo cáo, báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu) về Sở Giáo dục (qua phòng Giáo dục Trung học). Các đường dẫn báo cáo, thời gian báo cáo sẽ được Sở GD&ĐT đăng trực tiếp trên cổng thông tin của Sở.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phân công chuyên viên phụ trách các trường giám sát, nhắc nhở các đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

- Hiệu trưởng các trường THCS có kế hoạch, hướng dẫn giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện công tác rà soát, giám sát, chấn chỉnh và hỗ trợ kịp thời các khó khăn trong công tác dạy và học qua internet. Hiệu trưởng có trách nhiệm với các số liệu, dữ liệu báo cáo và kiến nghị đề xuất của đơn vị mình.

Hiệu trưởng các trường căn cứ khoảng d điều 11 Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông để tham mưu chế độ tiết quy đối cho giáo viên phổ thông khi thực hiện công tác rà soát, giám sát, chấn chỉnh và hỗ trợ công tác dạy và học qua internet tại đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, To. THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Mỹ Châu